

# ĐIỀU LỆ CHI TIẾT CỦA HUYỆN ỦY ỦY BAN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC

Ngày 23/05/2017

ĐIỀU LỆ CHI TIẾT CỦA HUYỆN ỦY ỦY BAN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC

Huyện ủy là huyện xa nhất về cách trung tâm tỉnh lộ là thành phố B. Huyện ủy có 11 xã và thị trấn. Huyện ủy có 11 xã và thị trấn. Huyện ủy có 11 xã và thị trấn.

## Huyện ủy

Huyện ủy có diện tích 57.008,74 ha. Dân số 145.434 người. Huyện ủy có 11 xã và thị trấn. Huyện ủy có 11 xã và thị trấn.

## Huyện ủy

Huyện ủy nghèo, mức độ thành lập, chỉ số hộ nghèo cao. Huyện ủy có 11 xã và thị trấn. Huyện ủy có 11 xã và thị trấn.

Ảnh hưởng của phát triển xã hội Phật giáo huyện ủy. Huyện ủy có 11 xã và thị trấn. Huyện ủy có 11 xã và thị trấn.

Huyện ủy Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước. Huyện ủy có 11 xã và thị trấn. Huyện ủy có 11 xã và thị trấn.

Ngày 15 tháng 4 năm 2017 vào lúc 16 giờ 30 phút, Ủy ban Thường vụ Huyện ủy đã long trọng tổ chức họp tại Văn phòng Huyện ủy.

Thông qua và ban hành Điều lệ chi tiết của Ủy ban Thường vụ Huyện ủy. Huyện ủy có 11 xã và thị trấn. Huyện ủy có 11 xã và thị trấn.

Phó chủ tịch HĐND huyện ông Hải đã thay mặt cho Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện ông Hải gửi tặng quà chúc mừng Phật giáo, Bà Nguyễn Hạnh Nguyên Phó chủ tịch xã Yên Hải cũng đã thay mặt UBND, UBMTTQVN xã gửi tặng phần quà chúc mừng Phật giáo, các Thích Giác Nhật ủy viên thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Liêu, Trưởng BTS. GHPGVN huyện Vĩnh Lại trong niềm hoan hỷ, kích lệ tinh thần vui phần quà chúc mừng Phật giáo vô cùng ý nghĩa.

Toàn thể Ban tổ chức Phật giáo vô cùng phẫn khởi khi

được nghe những kỷ niệm của các đồng chí, đồng bào, các thành viên thường trực BTS. GHPGVN tỉnh, CN và BTS. PG huyện ông Hải. BTS. PG huyện ông Hải đã phát nguyện trước thềm thánh lễ sinh nhật đức Bổn sư Thích Ca trong ngày Khánh đản 2500 năm thành lập Phật giáo Việt Nam, em ánh sáng Phật pháp trên mảnh đất quê hương, vui mừng tiêu xóa bỏ những tệ nạn xã hội, nâng cao phẩm chất đạo đức, làm tốt nghiệp vụ, không phải số kó vọng của Chư Tôn Giáo phẩm BTS tỉnh và Chánh quyền sở tại.

Trải qua hơn một thế kỷ Ông Hồ Bội Nghĩa đã kết thúc

viên mãn, trên đây là một hình ảnh của Chư Tôn đức, Các Cấp Chánh quyền và Phật tử đức dấn thánh lễ sinh nhật, khúc hát Kính mừng Phật giáo của các đồng chí, đồng bào Phật giáo Việt Nam. Vui mừng phần quà tri ân của BTS. GHPGVN huyện ông Hải gửi tặng Chư Tôn đức và Các Cấp Chánh quyền đã ánh đường cho một mùa Phật giáo trên đây hoan hỷ của Phật giáo huyện nhà.

Hạnh phúc thay cho Phật giáo  
sanh

Hạnh phúc thay giáo pháp cao  
minh

Hạnh phúc thay tăng già hòa hỷ

Hạnh phúc thay thế chúng Ông

tu.

NAM MÔ BỒN SƯ THÍCH CA MẬU NI PHẬT TÁT T CHÈNG  
MINH.